

Số 847-CV/ĐU

Về gửi tài liệu "Thông báo nhanh kết quả
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
lần thứ 28 (khóa XI)"

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Công văn số 4027-CV/BTGTU ngày 28 tháng 4 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về gửi tài liệu "Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 28 (khóa XI)";

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo gửi tài liệu về "Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 28 khóa XI (mở rộng)" (đính kèm văn bản) đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để phổ biến tại cơ quan đơn vị.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Huỳnh Long

THÔNG BÁO NHANH
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ
LẦN THỨ 28 (KHÓA XI)

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI; ngày 27 tháng 3 năm 2024, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 28 khóa XI (mở rộng) được tổ chức tại Hội trường Thành phố. Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị là 197 đại biểu, trong đó có 49 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Khách mời tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến 02 nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Thành phố quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024; thảo luận việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Nền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 28 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến nhiều vấn đề cụ thể về: lĩnh vực đầu tư công; tình hình thu, chi ngân sách nhà nước quý I và một số giải pháp trọng tâm quý II năm 2024; về kết quả tăng trưởng các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu quý I năm 2024; các hoạt động chuyển đổi số của Thành phố; các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; công tác chăm lo Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024; các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố,...

Sau đây là Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 28 khóa XI.

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2024

Hội nghị thống nhất đánh giá: Bước vào năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, các cuộc xung đột vũ trang chưa có dấu hiệu kết thúc; kinh tế thế giới phục hồi yếu, dự báo tăng trưởng chậm và nguy cơ lạm phát có thể tăng trở lại. Nhiều yếu tố thuận lợi và thách thức đan xen đã tác động trực tiếp đến nước ta nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong

bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền Thành phố đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đi đôi với tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhờ vậy đã tạo được chuyển biến tích cực từ đầu năm:

- GRDP của Thành phố quý 1 ước tăng trên 6,5% (cao nhất từ năm 2020 đến nay và cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2023). Nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ phát triển ổn định, nhất là các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,1% - cao nhất trong 4 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,2% - cao nhất từ năm 2021 đến nay; thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư tăng lên. Một số động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng trong nước, hoạt động xuất nhập khẩu và du lịch chuyển biến rõ nét, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 7,5%; hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, lượng khách và doanh thu tăng mạnh¹. Thu ngân sách đạt 28,7% dự toán năm và tăng 7,61% so với cùng kỳ.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản, nhà ở xã hội; đa dạng hóa huy động nguồn lực chính trang đô thị đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Dự án Vành đai 3, chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, cùng với Chủ đề của Thành phố năm 2024 đã được các cấp, các ngành quán triệt, triển khai sâu rộng ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ².

- Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm chăm lo và đạt nhiều kết quả. Các lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Thành phố tổ chức thường xuyên và sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân. Công tác nghiên cứu, đào tạo có nhiều khởi sắc trong việc đón đầu xu hướng phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt Thành phố đã tổ chức Tết cổ truyền Giáp Thìn với phương châm "Tết an vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm", chăm lo cả vật chất và tinh thần, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an

¹ Khách du lịch nội địa tăng 6,6%, Khách quốc tế tăng 32,4%, doanh thu du lịch tăng 23,8%. Thành phố tiếp tục được công nhận là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á năm 2023 của Giải thưởng Du lịch thế giới (World MICE Award), đứng trong Top 10 thành phố tốt nhất châu Á của tạp chí du lịch nổi tiếng DestinAsian.

² Đến nay, Thành phố đã ra mắt Trung tâm chuyển đổi số; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột: chính quyền số, xã hội số, công dân số; đẩy mạnh thực hiện Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; công khai minh bạch hoạt động của bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với Nghị quyết số 98, đến nay, bên cạnh 2/33 nhiệm vụ thực hiện định kỳ, 14/33 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, 17/33 nhiệm vụ đang thực hiện, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành 27 Nghị quyết triển khai 17 nội dung, Ủy ban nhân dân Thành phố đã hoàn thành 7/25 nhiệm vụ, cho ý kiến đối với 18/25 nhiệm vụ.

toàn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, kéo giảm các loại tội phạm. Hoạt động đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được tăng cường, mở rộng cơ hội giao lưu và hợp tác quốc tế.

Tuy vậy, tình hình Thành phố vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế cần khắc phục, nhất là chưa tận dụng hết các tiềm năng, lợi thế và mức độ sẵn sàng cao để đón đầu xu hướng dịch chuyển đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi. Một số động lực tăng trưởng chính phục hồi còn chậm, nhất là thu hút đầu tư và giải ngân đầu tư công. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ song vẫn chậm so với yêu cầu. Tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ, tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều bất ổn, lo lắng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất như sau:

1. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, ưu tiên nhiệm vụ cùng với cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, trong đó: (1) Kịp thời triển khai thực hiện các quy định mới đã, đang và sẽ bổ sung, sửa đổi, nhất là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tổ chức tín dụng và các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực y tế, đất đai, xây dựng, trái phiếu, bất động sản, du lịch... (2) Tập trung ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng đã xác định từ đầu năm (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, chú trọng các ngành, lĩnh vực mới nổi, thu hút có chọn lọc các tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, các dự án thân thiện với môi trường; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, hướng đến ngành nghề có giá trị gia tăng cao, tham gia chuỗi cung ứng. (3) Phát huy tối đa nguồn lực đất đai, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý nhà đất công, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát; kiên quyết rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo thu chi ngân sách, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xuất xứ hàng hóa, góp phần thực hiện tốt kiểm soát lạm phát.

2. Tập trung đưa Nghị quyết 98 vào cuộc sống, xem đây là động lực quan trọng nhất để Thành phố phát triển nhanh và bền vững thời gian tới. Tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 98 đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ, trong đó có Nghị định về phân cấp, phân quyền cho Thành phố. Đồng thời tập trung sự chỉ đạo và nguồn lực triển khai đồng bộ Nghị quyết 98, một mặt rà soát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành, mặt khác tiếp tục đề xuất các chính sách, cơ chế đặc thù

về thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các công cụ tài khóa thuộc thẩm quyền Thành phố.

3. Toàn hệ thống chính trị quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tiếp tục duy trì các tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tập trung thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm, có vốn lớn, kiên quyết xử lý nghiêm chủ đầu tư, nhà thầu không đủ năng lực, chậm trễ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án hạ tầng trọng yếu³.

4. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành, phát huy hiệu quả các ban chỉ đạo, tổ công tác, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy các lĩnh vực trọng yếu, trong đó: (1) Quan tâm thực hiện ưu đãi nhà đầu tư chiến lược thông qua chính sách thuế, đầu tư kết cấu hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực; kích cầu đầu tư thông qua cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các dự án được HFIC cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng và các chính sách mới về miễn giảm thuế phí, tiền sử dụng đất. (2) Tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục nhằm kích thích thị trường bất động sản và lĩnh vực xây dựng. (3) Nghiên cứu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu, trong đó có việc đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu, nâng cao hàm lượng đổi mới sáng tạo trong sản phẩm xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, phát triển thương mại điện tử. (4) Tăng cường hỗ trợ phát triển dịch vụ và hạ tầng du lịch, nghiên cứu tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật có quy mô lớn mang bản sắc Thành phố vừa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển du lịch. (5) Tiếp tục đổi mới kích cầu và khuyến khích tiêu dùng dân cư thông qua các chương trình khuyến mãi dài hơn, quy mô lớn hơn.

5. Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch và chuẩn bị tốt các đề án quan trọng trình xin ý kiến Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội⁴. Chủ động thúc đẩy liên kết phát triển vùng, phát huy vị trí chiến lược của Thành phố là một trung tâm kết nối thương mại và công nghệ của khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông

³ Trong đó, ưu tiên bảo đảm tiến độ khai thác thương mại tuyến Metro số 1; tăng tốc các dự án: tuyến Metro số 2; hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; đường kết nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa; Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch nước lên; Rạch Xuyên Tâm; nút giao An Phú; nút giao Mỹ Thủy; dự án khép kín vành đai 2; đường vành đai 3; mở rộng Quốc lộ 50; cầu đường Nguyễn Khoái và các dự án trọng điểm về môi trường, chỉnh trang đô thị, giám ngập nước

⁴ Nhất là Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060; Chiến lược quản lý phát triển hành lang sông Sài Gòn; Đề án về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và hệ thống đường sắt đô thị tại TP HCM.

Cửu Long. Tích cực thúc đẩy hoạt động của Hội đồng vùng, đẩy mạnh hợp tác đầu tư mở rộng các hành lang vận tải, các đường trục, vành đai, hệ thống kho bãi; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, hợp tác y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển thị trường lao động giữa Thành phố với các vùng lân cận.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo: (1) Phát huy vai trò chức năng của Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, ưu tiên nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Khẩn trương hoàn thành số hóa ứng dụng giám sát, quản lý đầu tư công để tích hợp vào ứng dụng thông minh quản trị thực thi công vụ. (2) Khuyến khích, hỗ trợ các trường, viện nghiên cứu tăng cường đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mới nổi; xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao. (3) Nghiên cứu tăng chi đầu tư xã hội cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; hình thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển với các cơ chế tiên tiến, hiện đại để thu hút chuyên gia, nhà khoa học. (4) Đẩy nhanh thực hiện các đề án, chương trình trọng điểm của Thành phố như: Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế; Đề án Y tế thông minh.

7. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế trong giai đoạn mới; trọng tâm là thúc đẩy phong trào xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; ưu tiên chỉnh trang không gian, công trình văn hóa, bảo tồn phát huy giá trị di sản, đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, đi đôi với thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng, đặc sắc của Thành phố. Cần quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Liên hoan Phim quốc tế từ ngày 6 - 13/4/2024, Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 2 từ ngày 31/5 - 8/6/2024. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, y tế chuyên sâu kỹ thuật cao; chủ động ứng phó các loại dịch bệnh. Đầu tư cơ sở vật chất và phát triển giáo dục thông minh, giáo dục ngoại ngữ và tin học đạt chuẩn quốc tế; trước mắt chuẩn bị chu đáo công tác tổng kết năm học và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024. Tiếp tục phát triển hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội, thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo cho người có công, nâng cao đời sống gia đình chính sách, kịp thời hỗ trợ công nhân, người lao động và các đối tượng yếu thế.

8. Vận dụng tối đa Nghị quyết 98 của Quốc hội và Kết luận 14 của Bộ Chính trị để đầu tư xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai đồng bộ chính sách cải cách tiền lương mới gắn với thực hiện chi thu nhập tăng thêm hợp lý nhằm thu hút, giữ chân cán bộ, công chức giỏi trong khu vực

công (đặc biệt là ngành y tế, giáo dục và các địa bàn vùng sâu, vùng xa). Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gắn với khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những cơ quan, đơn vị trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Tập trung giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính cho Nhân dân, nhất là những tồn đọng, vướng mắc về pháp lý nhà đất.

9. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh Nhân dân, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm đường phố, sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và trẻ em; công tác phòng, chống cháy nổ. Tập trung xử lý những bất cập về quản lý trật tự đô thị, trong đó có việc xử lý các kho giữ tang vật trong tình trạng quá tải.

10. Chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội; nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận chính quyền, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động Nhân dân, chăm lo công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn của Thành phố, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

III. VỀ THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ 12

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thảo luận và thống nhất với đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 3 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội, bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Tổ biên tập văn kiện. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến khá cụ thể về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự cụ thể của từng Tiểu ban, nhấn mạnh đây là công việc quan trọng khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng bộ Thành phố.

*

*

*

Từ nay đến cuối năm, dự báo kinh tế thế giới có thể có những chuyển biến tích cực hơn so với dự báo đầu năm. Tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố bất định, rủi ro có thể tác động xấu đến sự phục hồi, phát triển của Thành phố. Cùng với đó là những khó khăn nội tại do phải tập trung xử lý nhiều vụ án lớn, những vấn đề tồn đọng phức tạp kéo dài, những bất cập, thiếu đồng bộ của chính sách, thể chế, vì vậy không thể chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa nhằm tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo ra sự phát triển đột phá của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, góp phần cùng Thành phố hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 mà Thành ủy và Hội đồng nhân dân Thành phố đã đề ra.
